



สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

“สังฆทาน” ถวายอย่างไรให้ได้บุญ

เมื่อกล่าวถึงการทำบุญหลายคนมักจะนึกถึงการเข้าวัดทำบุญ ทำทาน ถวายสังฆทานในวันพระ หรือในวันสำคัญต่าง ๆ ทางพระพุทธศาสนา คำว่า "บุญ" หมายถึงการชำระหรือล้างจิตใจให้บริสุทธิ์ ผ่องใส ไม่ว่าจะเป็นการทำบุญในงานมงคล หรืออวมงคล ถ้าจะทำให้ถูกต้องและได้ผลดี ควรเป็นเรื่องของการทำจิตใจให้บริสุทธิ์ สะอาด ไม่ใช่ทำด้วยความโลภ ความโกรธ หรือ ความหลง แต่ในที่นี่จะขอกล่าวถึงการทำบุญด้วยการถวายสังฆทาน ซึ่งหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบวิธีการเลือกซื้อชุดสังฆทานหรือการซื้อของมาจัดชุดสังฆทานเองให้ได้บุญ อย่างแท้จริงนั้นเป็นอย่างไร เพราะในปัจจุบันยังมีผู้ผลิตและผู้จำหน่ายบางรายฉวยโอกาสในการบรรจุสินค้าที่หมดอายุลงไปในชุดสังฆทานและนำไปวางขายโดยไม่ติดฉลาก เมื่อผู้บริโภคซื้อโดยไม่ได้สังเกตว่ามีฉลากติดอยู่ หรือไม่จึงทำให้เป็นการถวายชุดสังฆทานที่ได้บาปแทนที่จะได้บุญ ถือได้ว่าเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคเป็นอย่างมากและเป็นสิ่งที่ผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายไม่ควรกระทำ

สำหรับวิธีการเลือกซื้อชุดสังฆทานคือให้ดูจากฉลากที่ติดอยู่ที่ชุดสังฆทาน ซึ่งจะต้องระบุรายละเอียดของชื่อสินค้า ขนาด ปริมาณ ปริมาตร จำนวน ของสินค้าแต่ละชิ้น ราคาแต่ละชิ้น และราคารวมชุด วันเดือนปีที่บรรจุ วันเดือนปีที่หมดอายุ วันเดือนปีที่ควรใช้ก่อนของสินค้าที่จะหมดอายุเร็วที่สุด ชื่อและที่อยู่ของผู้ผลิตหรือผู้จำหน่าย โดยขนาดตัวหนังสือและตัวเลขต้องมีขนาดไม่ต่ำกว่า 16 พอยท์ หรือการซื้อของมาจัดชุดสังฆทานเองนั้นควรจะแยกสินค้าที่มีกลิ่นแรง เช่น น้ำยาล้างจาน ผงซักฟอก ออกจากข้าวสารหรือน้ำ เพราะกลิ่นอาจติดไปยังข้าวสารและน้ำจืดไม่สามารถนำไปบริโภคได้ หากร้านค้าขายชุดสังฆทานโดยไม่มีฉลากหรือมีฉลากแต่การแสดงฉลากนั้นไม่ถูกต้อง มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ กรณีเป็นผู้ผลิตโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

และในยุค Thailand 4.0 นี้ชุดสังฆทานได้เปลี่ยนรูปร่างหน้าตาไปจากเดิมคือจากที่เคยบรรจุลงถึงใส่ผ้าสี่เหลี่ยมหรือตะกร้าพลาสติก ได้ปรับเปลี่ยนมาเป็นการบรรจุลงในผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น การบรรจุลงในถุงผ้า ชะลอมไม้ไผ่ ตะกร้าไม้ไผ่ ซึ่งเมื่อนำของที่บรรจุข้างในไปใช้ก็สามารถนำภาชนะบรรจุไปใช้งานอย่างอื่นได้ซ้ำ ๆ อีก หรือจะเป็นแก้วน้ำเยติเก็บความเย็นที่สามารถออกแบบลายเองได้เป็นลายเกี่ยวกับธรรมะ เณรน้อย หรือคติธรรมต่าง ๆ สามารถนำมาใส่น้ำแล้วถวายพระโดยใช้ซ้ำได้ และสุดท้ายเป็นไอเดียที่เข้ากับยุคสมัยนี้เป็นอย่างมากนั่นคือ การถวายสังฆทานโดยสั่งซื้อของจากแอปพลิเคชันต่าง ๆ โดยตัดเงินจากบัญชีของเรา และพนักงานของบริษัทเดลิเวอรี่เหล่านั้นนำของไปส่งที่วัดพร้อมประเมินให้พระแทนเรา จากนั้นเราก็โทรศัพท์ไปขอรับพรผ่านทางวิดีโอคอล ซึ่งก็เป็นไอเดียที่สร้างสรรค์ไม่น้อยเลยทีเดียว

หากผู้บริโภคไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือพบเห็นการไม่ติดฉลากสินค้าหรือติดฉลากไม่ถูกต้องสามารถร้องเรียนได้ที่ สคบ. สายด่วน 1166 หรือทางแอปพลิเคชัน OCPB Connect และทุก ๆ ช่องทาง

ข้อมูลอ้างอิง: www.m-culture.go.th, www.youtube.com/thairathonline และสมุดภาพอินโฟกราฟิกด้านการคุ้มครองผู้บริโภค หน้า 20

